



## CHUNG TAY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

*Kinh tế số giờ đây lần dần vào mọi ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của cả nước nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng. Đây là xu thế không thể đảo ngược, buộc mỗi doanh nghiệp (DN), nông dân, hợp tác xã phải thích ứng để tồn tại và phát triển. Tuy nhiên để phát triển kinh tế số thành công, sự nỗ lực, quyết tâm của chính DN, nông dân, hợp tác xã... là chưa đủ mà cần sự tiếp sức thiết thực, kịp thời từ cơ quan quản lý nhà nước.*

### Tích cực hỗ trợ

Để thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) trong DN nhỏ và vừa, tháng 4-2022, UBND TP. Cần Thơ ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia CĐS TP. Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 100% DN nhỏ và vừa được nâng cao nhận thức về CĐS; tối thiểu có 500 DN nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo, tư vấn về CĐS. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 20 DN thực hiện thành công giai đoạn 1 của lộ trình CĐS; có ít nhất 10 DN thực hiện thành công giai đoạn 2 của lộ trình CĐS. Đến năm 2030 phấn đấu có ít nhất 5 DN thực hiện thành công giai đoạn 3 của lộ trình CĐS. Để đạt được mục tiêu đề ra, thành phố đề ra nhóm giải pháp cụ thể tập trung hỗ trợ DN trong thực hiện hóa đơn điện tử; phần

mềm quản lý bán hàng, xây dựng website thương mại điện tử; giải pháp quản trị quan hệ khách hàng (CRM), quản trị nguồn nhân lực (HRM)...



*Sản phẩm trà măng cầu Kim Nhiên (Công ty TNHH Chế biến nông sản Kim Nhiên) được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ gắn mã QR truy xuất nguồn gốc.*

Cùng góp sức trong phát triển kinh tế số, nhiều sở ngành của thành phố cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, sở thực hiện nhiều đề tài, dự án liên quan trực tiếp



đến công nghệ số như Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đăng ký và truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của TP. Cần Thơ; Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu số về nguồn tài nguyên thực vật hữu ích trên địa bàn thành phố; Dự án kết nối thông tin phục vụ công tác quản trị sản xuất, tiêu thụ nông sản Cần Thơ... Ngoài ra, thông qua Chương trình Hỗ trợ DN nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2013-2017 và giai đoạn 2018-2020, Sở KH&CN đã hỗ trợ cho các DN nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ. Qua đó, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các khâu sản xuất, chế biến và thương mại chuỗi giá trị hàng hóa, nông sản chủ lực của thành phố theo hướng số hóa.

Nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp bằng hình thức trực tuyến, thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam - VNPT Cần Thơ xây dựng sàn thương mại điện tử tại địa chỉ: [www.chonongsancancho.vn](http://www.chonongsancancho.vn). Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ, cho biết: Đến nay, có 17.800 hộ sản xuất nông nghiệp giới thiệu 200 sản phẩm nông nghiệp

(lương thực, rau củ quả, thủy sản, thịt gia súc, gia cầm, dược liệu, sản phẩm chế biến...) lên sàn. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cũng phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho các DN, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân nhằm đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử: [voso.vn](http://voso.vn); [postmart.vn](http://postmart.vn); [chonongsancancho.vn](http://chonongsancancho.vn)...

### **Cần nhiều giải pháp đồng bộ**

Mặc dù có nhiều nỗ lực, quá trình số hóa nền kinh tế của TP. Cần Thơ vẫn vướng phải nhiều khó khăn như lãnh đạo DN ngại thay đổi; thể chế, khung pháp lý, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số chưa đủ mạnh, chưa phát huy hết vai trò kiến tạo cho phát triển kinh tế số... Mặt khác, hiện nay nguồn nhân lực CDS thiếu hụt, từ nhà quản lý đến chuyên gia, kỹ sư, công nhân, nông dân. Trong khi đó, nhiều lao động lại phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm khi không được đào tạo lại, đào tạo nâng cao kịp thời để bắt kịp các yêu cầu về kỹ năng mới... Từ thực tế này, bên cạnh sự nỗ lực của DN, hợp tác xã, nông dân đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước cần có giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế số đạt kết quả như kỳ vọng.



Ông Trần Phú Lộc Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, cho biết: Từ nay đến cuối năm, sở tiếp tục hỗ trợ DN nhỏ và vừa CDS thông qua xây dựng sổ tay hướng dẫn CDS; hình thành mạng lưới tư vấn CDS; xây dựng trang thông tin CDS. Ngoài ra, sở cũng kết nối với Cục Phát triển DN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hỗ trợ xây dựng các tài liệu cũng như công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng CDS của DN. Theo ông Trần Thái Nghiêm, để đẩy mạnh CDS cần kiên trì trong công tác tuyên truyền để các bên hiểu và nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của CDS. Song song đó, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CDS từ người sử dụng ứng dụng (người nông dân), người hướng dẫn (các tổ hỗ trợ CDS cơ sở), công chức, viên chức liên quan...

Nhiều ý kiến cho rằng, số hóa nền kinh tế là việc cần được làm ngay nhưng cần có những bước đi chắc

chắn, đặc biệt là phải giải quyết được bài toán kết nối trong CDS. “Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các sở ngành hữu quan đồng hành, hỗ trợ nông dân, DN ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh. Đơn cử như việc đẩy mạnh CDS ở khâu chuyển giao kỹ thuật bằng hình thức trực tuyến; CDS trong kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ thêm nhiều sản phẩm hàng hóa gắn mã QR truy xuất nguồn gốc... Bên cạnh đó, sở KH&CN sẽ vận dụng lợi thế, tiềm năng về khoa học và công nghệ (vị trí địa lý, cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học) để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về CDS từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng tới trở thành trung tâm tạo ra các giải pháp KH&CN, trong đó có các giải pháp, công nghệ số” - ông Ngô Anh Tín bày tỏ.

**Bài, ảnh: Mỹ Thanh**

*Nguồn: Báo Cần Thơ điện tử cập nhật 01/10/2022*